



ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากฐานอย ประเทศเวียดนาม

รวบรวมโดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ ฐานอย

17 กันยายน 2567

เวียดนามและสหรัฐฯ ให้ความสำคัญกับการค้าสินค้าเกษตร



เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 นาย Nguyen Sinh Nhat Tan รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า (Ministry of Industry and Trade: MoIT) ได้หารือร่วมกับคณะผู้แทนกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ (United States Department of Agriculture: USDA) นำโดย Ms. Alexis Taylor ผู้ช่วยรัฐมนตรีเกษตรเพื่อการค้าและกิจการเกษตรต่างประเทศ

นาย Nguyen Sinh Nhat Tan รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้า กล่าวว่า ในช่วงที่ผ่านมาการเปิดตลาดสินค้าเกษตรของทั้งสองประเทศถือเป็นเรื่องสำคัญอันดับต้นๆ และมีความคืบหน้าไปอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สหรัฐฯ กำลังพิจารณาอนุญาตนำเข้ามะพร้าวสด ส้ม จากเวียดนาม ซึ่งอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายของการขออนุญาตในการส่งออก รวมทั้งการขออนุญาตส่งออกเสาวรส ส้มเขียวหวาน พลัม และมะนาวไร้เมล็ด นามด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ เวียดนามได้มีการนำเข้าผลไม้ต่างๆ จากสหรัฐฯ เช่นกัน ได้แก่ เกรปฟรุ้ต พีช และเนคทารีน

นาย Nguyen Sinh Nhat Tan ยังระบุเพิ่มเติมว่า สหรัฐฯ เป็นพันธมิตรที่สำคัญของเวียดนามจึงมีความจำเป็นในการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน อีกทั้งการยกระดับความสัมพันธ์ทวิภาคีให้เป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมเป็นการเปิดโอกาสมากมายสำหรับความร่วมมือต่างๆ ระหว่างทุกภาคส่วนที่สำคัญของทั้งสองประเทศ รวมถึงภาคเศรษฐกิจและการค้า กระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าของเวียดนามเป้าหมายที่จะรักษาความสัมพันธ์ทางการค้าให้มั่นคงกับสหรัฐฯ โดยเน้นที่ความสมดุล ยั่งยืน และเป็นประโยชน์ต่อร่วมกัน

นอกจากนี้ ในการประชุมดังกล่าว นาย Nguyen Sinh Nhat Tan ยังได้หารือเกี่ยวกับแนวทงนโยบายพลังงานสะอาดของเวียดนามโดยเน้นย้ำถึงการใช้อยู่เพลิงชีวภาพและได้ขอให้สหรัฐฯ เข้ามาลงทุนเพื่อส่งเสริมการผลิตอยู่เพลิงชีวภาพในเวียดนาม และช่วยเวียดนามในการปฏิบัติตามพันธกรณีที่เคยได้กล่าวไว้ในงานการประชุมสมัชชาประเทศภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change Conference of the Parties: UNFCCC COP) สมัยที่ 26

อย่างไรก็ตาม ผู้แทนสหรัฐฯ เห็นด้วยกับมุมมองของกระทรวงเกษตรเวียดนามที่จะขยายตลาดผลไม้ของทั้งสองประเทศและขอให้เวียดนามสร้างเงื่อนไขที่เอื้ออำนวยต่อสินค้าเกษตรและอาหารปศุสัตว์บางชนิดที่นำเข้าจากสหรัฐฯ อีกทั้ง คณะผู้แทน USDA ยังหวังว่าในอนาคตอันใกล้จะมีความร่วมมือทวิภาคีที่มากขึ้นในด้านพลังงานสะอาดกับเวียดนาม โดยเฉพาะเอทานอลและเชื้อเพลิงชีวภาพ นอกจากนี้ Ms. Taylor ยังแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินในเวียดนามอันเนื่องมาจากพายุไต้ฝุ่นยาก็ และสหรัฐฯ ได้พร้อมที่จะช่วยสนับสนุนการฟื้นฟู รวมถึงจะผลักดันความร่วมมือกับเวียดนามต่อความพยายามที่ปรับตัวของเวียดนามในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติให้มากขึ้น

(จาก <https://en.vietnamplus.vn/>)

ข้อคิดเห็น สคต

เวียดนามเป็นประเทศอันดับ 10 ที่ส่งออกอาหารและสินค้าเกษตรไปยังสหรัฐฯ ส่วนสหรัฐฯ เป็นประเทศที่ส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารรายใหญ่อันดับ 3 ของเวียดนาม ซึ่งตามข้อมูลของกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบทของเวียดนาม (MARD) ระบุว่า ในช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา ของปี 2567 สหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามสำหรับสินค้าทางการเกษตร การปศุสัตว์ และประมง โดยสินค้าดังกล่าวมีมูลค่าการส่งออก ประมาณ 8,580 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ คิดเป็นร้อยละ 21.4 ของมูลค่าการส่งออกทั้งหมดของเวียดนามในภาคส่วนนี้ ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 23.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน นอกจากนี้ ปัจจุบันเวียดนามได้อนุญาตส่งออกผลไม้ 8 ชนิดอย่างเป็นทางการไปยังตลาดสหรัฐฯ ได้แก่ เกรปฟรุ้ต มะม่วง แก้วมังกร ลำไย เงาะ ลิ้นจี่ มะเฟือง และมะพร้าว ดังนั้น ความร่วมมือด้านการเกษตรจึงเป็นหนึ่งในประเด็นสำคัญในความสัมพันธ์ทวิภาคีของทั้งสองประเทศ ซึ่งปัจจุบัน สหรัฐฯ กำลังเร่งพัฒนาความร่วมมือกับเวียดนามเพื่อผลักดันการส่งออกสินค้าการเกษตรให้มากขึ้น โดยเฉพาะผลไม้สด เนื้อสัตว์ต่างๆ และปศุสัตว์ ทุกรูปแบบ เวียดนามเชื่อว่าความร่วมมือในภาคเกษตรกรรมระหว่างทั้งสองฝ่ายจะยังคงพัฒนาต่อไป ซึ่งสร้างโอกาสและเรียนรู้ให้กับเวียดนามในด้านต่างๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถของเวียดนามในการแข่งขันสินค้าในตลาดโลกได้เช่นกัน